



เรียงยศ ธวัชชัยนันท์ / อัลบั้มชุด ไกลแต่ใกล้ ค่ายเพลงโทรราไมวลิก

ผมเกิดในครอบครัวที่ไม่เป็นคริสเตียน สมัยที่ผมยังเป็นเยาวชนอยู่นั้นผมก็ดำเนินวิถีชีวิตไม่ได้แตกต่างอะไรกับวัยรุ่นๆทั่วไปหรอกครับ ก็ออกนอกหล่นอกทางบ้างตามประสาเด็กวัยอยากรู้อยากเรียนรู้อะไรเหมือนบังเอิญจะหลุดไป... พี่ชายคนโตของผมได้เข้าไปสัมผัสกับพระเจ้า และกลุ่มพี่น้องคริสเตียน พระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจน ทำให้ผมแน่ใจว่าพระเจ้าเท่านั้นที่มีฤทธิ์อำนาจสามารถทำได้ หลังจากที่ผมมาเป็นคริสเตียนไม่นานก็ได้มาแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าให้ผมฟัง ตอนนั้นผมก็นั่งฟังอย่างใจจดใจจ่อ ในที่สุดก็เลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้าเสด็จเข้ามาเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของผมทันที ในปี1994

จากนั้นก็พยายามศึกษาและเรียนรู้กับพระองค์ทุกวัน ด้วยความที่อยากให้เห็นที่ตนเคารพรักได้พบกับหนทางที่ดีเหมือนอย่างตนเอง ก็พยายามเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้กับพี่ชายคนรอง และคุณแม่ฟังหลายต่อหลายครั้ง.....

จำได้ว่าตอนนั้นคุณแม่ท่านรับไม่ได้ครับกับสิ่งที่ผมกำลังศรัทธาอยู่ ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านอาจจะตกใจ คิดว่าต่างๆนาๆ ท่านได้ต่อต้านในสิ่งที่ผมพยายามนำเสนอคือเรื่องพระเจ้าอย่างรุนแรง ผมฝ่าวออิฐฐานกับพระเจ้าว่าสักวันหนึ่ง คุณแม่ของผมท่านจะเปิดใจให้กับพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าอีกหนึ่งปีต่อพระเจ้า พระเจ้าทรงตรัสเรียกคุณแม่ของผมให้เปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิต เชื่อไหมครับว่าตอนนั้นผมสุดแสนจะดีใจนานไหน.... และคุณแม่ของผม (คุณแม่รับพร) ท่านเป็นคนหนึ่งในกลุ่มแม่ๆในคริสตจักรที่อุทิศตนในการรับใช้พระเจ้าร่วมกับศิษยาภิบาล รับใช้ในการทำอาหารวันอาทิตย์ที่โบสถ์ พระพระมหากษัตริย์ของคุณพระเจ้าทำให้ครอบครัวของเรามีความสุข

ข้อพระธรรมที่หนุนใจผม

ในชีวิตของผมพระธรรมที่หนุนใจมากที่สุดคือ 2 โครินธ์5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราศินดีกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรา มีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสัมผัสใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผม ทำให้ผมได้กลับคืนดีกับพระเจ้าโดยผ่านพระคริสต์

งานรับใช้พระเจ้าคือชีวิตส่วนหนึ่งของผม

สำหรับผมแล้ว งานการรับใช้พระเจ้า รับใช้ผู้รับใช้ของพระเจ้า การรับใช้พี่น้องคริสเตียนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผม

แม้ว่างานประจำของผมในเวลาจะเป็นการทำธุรกิจในด้าน เป็นผู้จำหน่ายเกี่ยวกับเพชรพลอยต่างๆ และพวกฟอสซิล หรือพวกเครื่องประดับต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นภาระกิจใดหากพระบิดาประสงค์ ผมเต็มใจที่จะกระทำ ไม่ว่าจะเป็งานออกเยี่ยมเยียน การหนุนใจพี่น้อง การถวาย

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือด้านเสียงเพลง หลายคนหนุนใจผมว่านี่คือของประทานของผมที่เห็นเด่นชัด ขอบพระคุณพระเจ้า

ผมมีความสุขมากที่ได้ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยการร้องเพลงเพื่อบอกบอกถึงความรัก พระเมตตาของพระองค์ต่อชีวิตของผม

และให้เพลงนั้นกลับไปหนุนจิตใจพี่น้องทุกคน คริสตจักรใดสนอยากให้มีโอกาสรับใช้ในการร้องเพลง ผมยินดีเต็มที่จะมีส่วนร่วมรับใช้เคียงข้างกับคริสตจักร และพี่น้องทุกคน

ผู้รับใช้ที่ประทับใจของผม

จริงๆแล้วผมมีผู้รับใช้ในดวงใจของผมมีหลายคน ไม่ว่าจะเป็โมเสส ดาวิด เปาโล แต่อีกคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างของผมก็คือ ทิโมธี เขาเป็นคนที่พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้า เชื้อพียงผู้รับใช้อย่างเปาโลอย่างสนิทใจ รับใช้พระเจ้าแม้ว่าตนเองสุขภาพจะไม่เอื้อ ผมเองก็อยากมีชีวิตที่อุทิศกับพระเจ้าเช่นนั้น ผมฝันอยากมีธุรกิจที่เกิดผลจนสามารถสนับสนุนคริสตจักร สนับสนุนผู้นำในการทำพันธกิจทั่วราชอาณาจักร อยากเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูประเทศไทย

นักการเมืองที่ผมชื่นชอบ และประทับใจ

ในส่วนตัวของผมเองนั้น เป็นคนที่ที่ชอบติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองไทยบ้างพอสมควร ผมเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของนักการเมืองหลายคน สำหรับผมเองผมก็มีนักการเมืองที่ผมประทับใจ และชื่นชอบท่านเป็นพิเศษ คือท่าน ศาสตราจารย์เกียรติ ร.ต.อ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ผมสัมผัสว่าท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวของตัวเองดีครับ เป็นคนที่มีเหตุผล ตรงไปตรงมา มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผมได้เข้าไปสัมผัสกับท่าน และครอบครัวของท่าน เนื่องจากท่านเป็นนักการเมืองที่ชื่นชอบ และสะสมพวงจางพอสซิลโดโตเสาร์ต่างๆ มากมาย ผมได้มีโอกาสจัดจำหน่ายวัตถุโบราณบางรายการให้ท่านบ้าง ท่าน ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เล็กน้อยอย่างผมได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับท่าน และในชีวิตของผมจะไม่มีวันลืมนั่นก็คือ ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการพิธีมงคลสมรสของผม มาร่วมเป็นแขกพิเศษในช่วงคริสต์มาสที่คริสตจักร ในสมัยนั้นท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นถึง รมว.มหาดไทย เจ้าของรหัส "มท1" ท่านไม่ถือตัว ท่านเป็นกันเอง ดิฉัน ถ่อมใจ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมรู้สึกประทับใจท่านมาก ผมจำได้ว่า ท่านได้ให้ภรรยาของท่าน นำของขวัญมามอบให้กับภรรยาของผมในช่วงที่คลอดบุตรชายคนแรกคือ (น้องโตเติ้ล)

ค่ายเพลงโทรรามิวสิค

ผมได้เลือกเอาชื่อของค่ายเพลงว่าโทรรา เพราะนึกถึงในอดีตขาวยิวเขามีพระคัมภีร์โทรรา เป็นหนังสือม้วนไว้อ่าน ปฏิบัติตาม ชีวิตของเขาจึงเกิดผลดี เช่นเดียวกันผมมีมุมมองว่า เสียงเพลงของพระเจ้า เป็นเหมือนถ้อยคำที่จะคอยหนุนจิตใจพี่น้องที่เชื่อ ผมหวังว่าเสียงเพลงเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้าง หนุนใจ ให้กำลังใจ ให้ความหวัง เชิญชวนให้ท่านอยากจะสรรเสริญนมัสการพระเจ้า อัลบั้มไกลแต่ใกล้ เช่นเดียวกับความรักของพระเจ้า เรื่องราวของพระเจ้าที่ผู้คนมองดูเหมือนว่าอยู่ไกล แต่แท้จริงแล้วพระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้ชีวิตของเราทุกคน ผมได้สวมใส่เครื่องประดับเป็นรูปเขาสัตว์ แสดงถึงว่าเสียงเพลงนี้เปรียบเสมือนเขาสัตว์ของเลวีที่จะเป่าเรียกน้ดทุกคนให้เตรียมใจเพื่อการนมัสการพระเจ้า ระลึกถึงพระเจ้า

ผลงานอัลบั้มชุด ไกลแต่ใกล้

เกิดขึ้นได้เพราะพระคุณพระเจ้า ผมเองเคยมีความฝันเล็กๆว่าอยากมีผลงานเพลงเป็นของตนเองสักชุดหนึ่ง เนื่องจากผมเป็นคนที่ชื่นชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ ไปร้องเพลงอยู่หลายๆงาน ไปร้องเพลงให้กับค่ายเพลงอื่นๆบ้าง แต่ก็ได้แต่คิดครับ เพราะยังไม่ถึงเวลา และก็ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ไม่มีงบประมาณ จนกระทั่งวันหนึ่งได้พบกับศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง ท่านมาเยี่ยมที่บ้านของคุณแม่ หลังจากที่ผมได้แบ่งปันความฝันเล็กๆเกี่ยวกับอยากทำเพลงสักอัลบั้ม ท่านก็นั่งมองหน้าผม และก็เอ่ยรับปากว่าอยากจะมีส่วนสนับสนุนความฝันนี้ ขอบพระคุณพระเจ้า ผมรู้สึกตื่นเต้นบอกไม่ถูก หลังจากที่ผมกลับบ้านผมก็รีบนั่งลงอธิษฐาน และเริ่มแต่งเนื้อเพลงและทำนอง ขอบคุณพระเจ้าในที่สุด พระเจ้าก็ทรงโปรดให้ผลงานชุดแรกได้ออกมาสู่สายตาของพี่น้อง